

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ NGOẠI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNgV-NV
V/v Tổ chức FNF tổ chức tập
huấn tại tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang, ngày tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao.

Thực hiện Công văn số 221/CNV-PCPNN ngày 27/4/2023 của Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao về việc FNF tổ chức tập huấn tại tỉnh Bắc Giang, sau khi phối hợp với các cơ quan liên quan trong tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang có ý kiến như sau:

FNF là tổ chức phi chính phủ quốc tịch Đức, đã được Bộ Ngoại giao cấp Giấy đăng ký hoạt động số 104/CNV-HĐ có giá trị đến ngày 25/4/2025. Lĩnh vực hoạt động của tổ chức là hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, tập huấn, hội thảo về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu. Địa bàn hoạt động có tỉnh Bắc Giang.

Trong giai đoạn vừa qua, Tổ chức FNF đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang triển khai một số hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh thông qua việc phối hợp tổ chức một số hội nghị, hội thảo trên địa bàn tỉnh; tham gia đóng góp ý kiến vào “Cuốn sổ tay hướng dẫn thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư”; phối hợp xây dựng Đề án: “Xây dựng Bộ chỉ số và triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2025”; tham gia đóng góp ý kiến vào Khảo sát đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, Ban, Ngành và địa phương thuộc tỉnh Bắc Giang (DDCI) năm 2020... Các hoạt động trên đã góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, các huyện, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Bắc Giang, đồng thời hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh nâng cao năng lực quản trị, điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng các cơ hội do hội nhập quốc tế mang lại một cách hiệu quả, phù hợp với các quy định, luật lệ, chuẩn mực quốc tế và các thể chế đa phương. Trong quá trình triển khai hoạt động tại tỉnh, Tổ chức FNF chấp hành các quy định của Trung ương và địa phương.

Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang nhất trí với đề nghị tổ chức hội nghị tập huấn tại tỉnh Bắc Giang của Tổ chức FNF, trân trọng đề nghị Cục Ngoại vụ xem xét, quyết định theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Tuấn